

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
228	โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาการ	- เพื่อให้โรงเรียนมีโรงอาหาร ที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ	- ปรับปรุงต่อเติมที่วางขายอาหารสำหรับ ผู้ประกอบการและที่เก็บอุปกรณ์ฯ จำนวน 10 ล็อก และระบบไฟฟ้า ประปา และ ระบบบำบัดน้ำเสีย (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	1,000,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- มีโรงอาหารที่ได้มาตรฐาน เหมาะสม และถูกสุขลักษณะ จำนวน 1 แห่ง	- โรงเรียนมีโรงอาหาร ที่สะอาด เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ	- โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาการ
229	โครงการปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคภายใน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาการ	- เพื่อให้โรงเรียนมีไฟฟ้าส่อง สว่างอย่างทั่วถึง - เพื่อให้โรงเรียนมีระบบน้ำ ประปาที่มีประสิทธิภาพ และมีเครื่องกรองน้ำสะอาด สำหรับนักเรียน	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณหน้า อาคารเรียน อาคารประกอบ และถนนรอบโรงเรียน - ปรับปรุงระบบน้ำประปาและน้ำดื่มสำหรับนักเรียน พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	200,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง ทั่วถึง - มีระบบน้ำประปาที่มี ประสิทธิภาพ และมีเครื่อง กรองน้ำสะอาดสำหรับ นักเรียน	- โรงเรียนมีไฟฟ้าส่องสว่าง อย่างทั่วถึง - โรงเรียนมีระบบน้ำประปา ที่มีประสิทธิภาพ และมี เครื่องกรองน้ำสะอาด สำหรับนักเรียน	- โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาการ
230	โครงการปรับปรุงก่อสร้าง ป้ายชื่อโรงเรียนด้านทิศ เหนือ และรั้วโรงเรียนด้าน ทิศตะวันตก และประตู ทิศเหนือ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาการ	- เพื่อให้โรงเรียนมีป้ายชื่อ ที่โดดเด่น ชัดเจนและสวยงาม - เพื่อให้โรงเรียนมีรั้วกัน แนวอาณาเขตที่แข็งแรงและ เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของโรงเรียน	- ปรับปรุงก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนด้านทิศเหนือ และรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตกและประตูทิศเหนือ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	1,500,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- มีป้ายชื่อโรงเรียน ที่โดดเด่น ชัดเจนและ สวยงาม จำนวน 1 แห่ง - มีรั้วกันแนวอาณาเขตที่ แข็งแรง จำนวน 2 แห่ง	- โรงเรียนมีป้ายชื่อที่โดดเด่น ชัดเจนและสวยงาม - โรงเรียนมีรั้วกันแนว อาณาเขตที่แข็งแรงและ เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของโรงเรียน	- โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาการ
231	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่ องค์ตั้ง	- เพื่อให้โรงเรียนมีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เพียงพอ และเพิ่ม ประสิทธิภาพต่อการจัดการ เรียนการสอน	- จัดหาครุภัณฑ์ ดังนี้ 1. รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกล - สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน 2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง	1,504,200 (งบเทศบาล) (1,214,000) (19,200)	-	-	-	- มีครุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ตรงตามคุณลักษณะที่ กำหนดไว้ จำนวน 5 รายการ	- โรงเรียนมีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เพียงพอ และ เพิ่มประสิทธิภาพต่อการ จัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น	- โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่ องค์ตั้ง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
			3. โต๊ะพับเนกประสงค์ ขาขูปโคโรเนียม จำนวน 10 ชุด (1 ชุด = โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 6 ตัว) 4. ตู้ใส่เอกสาร 15 ช่อง จำนวน 6 หลัง 5. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง สำหรับติดตั้ง ที่ลานระเบียบ หน้าอาคารเรียน ชั้น 2	(50,000)						
232	โครงการก่อสร้าง อาคารเรียน 2 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาล พระเจ้าใหญ่องค์ดื้อ	- เพื่อให้มีสถานที่ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน รองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และมีห้องกิจกรรมที่ส่งเสริม ทักษะทางวิชาการในแขนง ต่างๆ ที่เพียงพอ	- ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ขนาด 7x7 เมตร แบบดอกเส้าเข็ม จำนวน 2 ห้อง (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	3,000,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- อาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง	- มีสถานที่ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน รองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และมีห้องกิจกรรมที่ส่งเสริม ทักษะทางวิชาการในแขนง ต่างๆ ที่เพียงพอ	- โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ดื้อ
233	โครงการเรียนรู้เกษตร เพื่อการท่องเที่ยว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชน ก้านเหลือง	- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการ ทำการเพาะปลูกสำหรับ นักเรียนและชุมชน - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ การท่องเที่ยว ทางการเกษตรในเขตเทศบาล นครอุบลราชธานี	- จัดทำสวนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 แห่ง	500,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- สวนเกษตรเพื่อการ ท่องเที่ยวตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง จำนวน 1 แห่ง	- มีแหล่งเรียนรู้ในการ ทำการเพาะปลูกสำหรับ นักเรียนและชุมชน - ส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติ การท่องเที่ยวทาง การเกษตรในเขตเทศบาล นครอุบลราชธานี	- โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง